

# คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล และ มูลนิธิกสิกรไทย



2 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง มูลนิธิกสิกรไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยในพิธีดังกล่าว มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานที่ปรึกษาภคิตติมศักดิ์ สถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท กล่าวถึงความหมายของความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกสิกรไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนาม ดังนี้

ฝ่ายมูลนิธิกสิกรไทย ลงนามโดย

1. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย

2. ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิกสิกรไทย

ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามโดย

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี

ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ลงนามเป็นพยานร่วมกับ คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยง วัชรกุล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางด้านวิชาการและการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเกษตร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกัน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นฐานความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรของจังหวัดน่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดน่าน

โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้งของ มหาวิทยาลัยมหิดล และตรงตามเป้าหมายของ มูลนิธิกสิกรไทย และ/หรือ สถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท รวมทั้งนำผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่งานดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตามเป้าหมาย

เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังนับเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ

ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร

เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals)

ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

<https://pharmacy.mahidol.ac.th/activities/3045> โดยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่

ที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน